

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, chiều ngày 20/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thống nhất với sự cần thiết phải xem xét, sửa đổi toàn diện Luật Tài nguyên nước để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và đề cập nhất, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Đại biểu tham gia vào 3 nội dung cụ thể: Thứ nhất, việc lấy ý kiến về quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông. Đại biểu cho biết quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông có ảnh hưởng rất lớn đến quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có sự dụng nước trong phạm vi quy hoạch. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đang diễn ra bình thường có thể sẽ phải chấm dứt hoặc điều chỉnh với chi phí

lớn chỉ vì sự thay đổi của quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông. Những nguy cơ thay đổi đột xuất này làm giảm tính ổn định của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, làm giảm khả năng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của đất nước. Trong khi đó, mục 2. Chương II quy định rất nhiều nội dung liên quan đến chiến lược, quy hoạch về tài nguyên nước, lưu vực sông nhưng chưa quy định đủ rõ ràng về việc lấy ý kiến những đối tượng tác động này trong quá trình lập quy hoạch. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định: Trong trường hợp quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông làm thay đổi quyền sử dụng nguồn nước thì cần phải lấy ý kiến của đối tượng đang khai thác, sử dụng nguồn nước đó. Thứ hai, tại khoản 7, Điều 44 của dự thảo quy định về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan khi đầu tư dự án công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn có trách nhiệm hợp tác với chính quyền địa phương

tiến hành lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước của dự án; tổng hợp, tiếp thu, giải trình bằng văn bản và gửi kèm theo hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đại biểu cho rằng quy định như dự thảo sẽ dẫn đến sự chống chèo về thẩm quyền vì hiện nay các hoạt động này đều phải thực hiện các thủ tục hành chính theo pháp luật liên quan, như: thủ tục về xây dựng đối với xây dựng công trình; thủ tục về khoáng sản đối với việc khai thác cát, sỏi; thủ tục về giao thông đối với việc nạo vét luồng tuyến, xây dựng cầu cảng; thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư; thủ tục về thủy lợi mới có liên quan đến công trình thủy lợi... đề nghị cơ quan soạn thảo trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan, quy định theo hướng người dân và doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục một lần tại một cơ quan, các cơ quan khác phối hợp cho ý kiến và ra quyết định cùng một lúc.

Ngoài ra, quy định này cũng liên quan đến các thủ tục hành chính khác và sẽ dẫn đến sự chống chèo về thẩm quyền vì hiện nay các hoạt động này đều phải thực hiện các thủ tục hành chính theo pháp luật liên quan, như: thủ tục về xây dựng đối với xây dựng công trình; thủ tục về khoáng sản đối với việc khai thác cát, sỏi; thủ tục về giao thông đối với việc nạo vét luồng tuyến, xây dựng cầu cảng; thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư; thủ tục về thủy lợi mới có liên quan đến công trình thủy lợi... đề nghị cơ quan soạn thảo trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan, quy định theo hướng người dân và doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục một lần tại một cơ quan, các cơ quan khác phối hợp cho ý kiến và ra quyết định cùng một lúc.

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận.

người nghèo với số tiền trên 14 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 168 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 6,9 tỷ đồng; sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 7 tỷ đồng; hỗ trợ cho 12 trường học bị thiên tai, rui ro, tai nạn đột xuất với số tiền 68 triệu đồng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả MTTQ các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm; cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên tiếp tục khai và hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt công tác các cách hành chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

THÔNG QU A DỰ THẢO BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiến độ, thời gian đúng quy định. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được quan tâm, chú trọng và có nhiều đổi mới. Đến thời điểm giám sát có 7/15 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên so với tiến độ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đề ra. Từ tháng 6/2020 - 6/2023 các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 4.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của tổ chức có số đăng trong khối đạt 7,9%; chỉ số nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 7,3%/năm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đảng các cấp thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, đồng thời có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã được chỉ ra sau giám sát. Ra soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong chương trình hành động và các văn bản thực hiện nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tiếp tục quan tâm triển thi chức đảng trong doanh nghiệp; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trong lãnh đạo,

THU HIỀN

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 20/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã, phường phía Nam thành phố Thái Bình trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2023; kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 15 - 20/7/2023.

Cử tri phát biểu cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; đánh giá cao HĐND tỉnh, HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh nhất, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển... Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu K2, đô thị 379, phường Quang Trung; có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên tuyến sông 3/2; thu hồi để triển khai dự án mới với đầy

ki-ốt nhiều năm không hoạt động, để hoang, xuống cấp thuộc phường Trần Hưng Đạo vì đang gây mất mỹ quan, lãng phí đất đai.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến của các cử tri, giao UBND thành phố xem xét, giải quyết thỏa đáng, đúng luật những kiến nghị thuộc thẩm quyền; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến chuyển tới kỳ họp HĐND.

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn song với nhiều giải pháp căn cơ, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phát triển, an ninh chính trị cơ bản ổn định. Song hiện nay vẫn đề ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp ở khu, cụm công nghiệp xã Thái chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước một số dòng sông, rác thải nông thôn ngày càng nhiều, công nghệ xử lý còn lạc hậu, muốn xử lý triệt để rác thải phải áp dụng công nghệ tiên tiến. Vì vậy, đồng chí mong nhân dân trong tỉnh đồng thuận với chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu hướng ứng và tích cực truyền đạt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xử lý rác thải nông thôn bằng công nghệ đốt phát điện. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan

kiểm tra, rà soát môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Chiều ngày 20/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 phường, xã của thành phố Thái Bình trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố dự hội nghị.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua hơn 30 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các ngành khối nội chính trình kỳ họp.

Cử tri thành phố nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư thiết bị đồ dùng học tập cho các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; tạo thuận lợi để bệnh nhân chuyển tuyến trên điều trị bệnh kịp thời. Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô chõ vật liệu xây dựng quá tải, không phủ bạt hoặc phủ chưa kín làm vương vãi ra đường gây mất an toàn giao thông; tuần tra, xử lý các trường hợp cố tình đi ngược chiều trên tuyến đường vành đai phía Nam đoạn qua địa phận xã Vũ Đông; sớm bố trí cán bộ ban chuyên trách cho các địa phương còn thiếu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tình hình thế giới có những diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí cũng thông báo từ cử tri thành phố một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao năng lực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, triển khai các dự án trọng điểm, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng... Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng, trên cơ sở đó ban hành các cơ chế, chính sách đáp ứng mong mỏi của cử tri, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến chuyển tới kỳ họp.

Nhà thầu “KHÁT” vật liệu san lấp

Tình trạng nguồn cung vật liệu san lấp khan hiếm, đặc biệt là cát lấp trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình ở Thái Bình, các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn các nhà thầu phải xoay xở tìm cách khắc phục và đối mặt với nhiều rủi ro, thiệt hại về kinh tế.



Tuyến đường trực kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình đang thi công các hạng mục đào đắp nền đường.

Cung không đủ cầu

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh được khởi công từ tháng 5/2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, hiện đơn vị thi công đang thi công các hạng mục của cầu, cống và cầu kiện đúc sẵn; thi công đào đắp nền đường, trải vỉa địa kỹ thuật, thi công cọc cát xử lý nền đất yếu tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80% khối lượng dự án. Đến nay, giá trị giải ngân cho dự án đạt trên 200 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp đạt trên 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án đang gặp rất nhiều khó khăn vì bị đội vốn lớn do giá vật liệu tăng cao. Ông Vũ Ngọc Tuyến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) cho biết: Chưa khi nào việc mua vật liệu san lấp lại khó khăn như thời điểm này. Giá các loại vật liệu đều tăng mạnh, chúng tôi đã phải liên hệ, kết nối nhiều doanh nghiệp, chủ mỏ, chủ bến bãi cung ứng vật liệu san lấp nhưng việc bảo đảm nguồn cung kịp thời cho công trình vẫn rất khó khăn.

Tuyến số 3 của dự án đường trực kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình đang được các nhà thầu tập trung đẩy

nhANH tiến độ. Với chiều dài khoảng 13km, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ thi công trên tuyến khoảng 2 triệu m3. Ông Hoàng Đình Hiếu, Công ty Xây dựng Xuân Quang, đơn vị thi công tuyến số 3 cho biết: Nguồn cung vật liệu san lấp là mối lo lớn nhất của liên danh nhà thầu trong thời điểm này. Nhu cầu rất lớn nhưng hiện nay, nguồn cung vật liệu mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/8 khối lượng. Nhà thầu phải liên hệ với nguồn cung từ các tỉnh khác xa hơn để có nguyên liệu, vì vậy giá vận chuyển bị đội lên nhiều. Chúng tôi phải điều chỉnh giải pháp kỹ thuật để bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra. Dù vậy, việc thiếu vật liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đội mặt với nhiều rủi ro

Ngoài vấn đề về vật liệu san lấp, nhà thầu còn phải đối mặt với tình trạng giá nhiều loại vật liệu chính biến động tăng như thép các loại (thép tròn,

thép hình, cáp dự ứng lực...), xi măng, nhựa đường, cốt liệu đá cho bê tông xi măng, bê tông nhựa, cát vàng sản xuất bê tông xi măng... Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng giá nhiên liệu, chuyển vật liệu gia tải từ cát sang cấp phối đá dăm, tận dụng đất thừa. Đồng thời, do tập trung nguồn lực, chủ động đặt hàng trước các nguồn vật liệu nên đã tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, đề cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài rất cần sự can thiệp và điều hành từ các cơ quan chức năng để ưu tiên việc khai thác nguồn cát san lấp cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm. Trong các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành chức năng, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho tỉnh để bổ sung quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất, rà soát các mỏ cát vật liệu xây dựng nhằm chủ động nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án; Sở Xây dựng cần điều hành công bố giá các loại vật liệu xây dựng cần kịp thời và sát với giá thị trường hơn. Các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, xem xét gia hạn thời gian đối với các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu nguồn cung vật liệu. Ngoài ra, các nhà thầu mong muốn cơ quan có thẩm quyền kiến nghị Chính phủ có giải pháp vĩ mô nhằm ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

La dự án trọng điểm của tỉnh, dự án tuyến đường bộ ven biển dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm này. Tuy nhiên, do nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá tăng cao nên có nhiều thời điểm doanh nghiệp phải thi công cầm chừng, vừa làm vừa chờ vật liệu. Thực tế này khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng, có nguy cơ chậm tiến độ. Theo tính toán dự án sẽ cần khoảng 3,1 triệu m³ cát san lấp nền đường, tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu. Ông Vũ Văn Toàn, chỉ huy thi công tuyến đường bộ ven biển cho biết: Thời điểm lập dự toán đầu năm 2020, các loại vật tư chính của dự án đang ở mặt bằng giá thấp (giá thép

xây dựng khoảng 12.000 đồng/kg; giá cát đen khoảng 85.000 đồng/m³; giá dầu diesel khoảng 12.500 đồng/lít). Tuy nhiên, với mức giá hiện nay khiến chi phí công trình đang bị đẩy lên khoảng 20 - 30%.

Thiếu vật liệu xây dựng, giá cả tăng đột biến khiến các nhà thầu đội mặt với nguy cơ phải bỏ lỗ khi thực hiện công trình. Thời gian thực hiện dự án kéo dài kéo theo hàng loạt chi phí khác như: nhân công, quản lý dự án, chi phí cơ hội... Để khắc phục việc thiếu vật liệu san lấp trong quá trình thi công dự án, các nhà thầu đã tăng cường tối đa các mũi thi công khi có vật liệu, điều chỉnh biện pháp thi công, chuyển vật liệu gia tải từ cát sang cấp phối đá dăm, tận dụng đất thừa. Đồng thời, do tập trung nguồn lực, chủ động đặt hàng trước các nguồn vật liệu nên đã tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần sự can thiệp và điều hành từ các cơ quan chức năng để ưu tiên việc khai thác nguồn cát san lấp cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm. Trong các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành chức năng, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho tỉnh để bổ sung quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất, rà soát các mỏ cát vật liệu xây dựng nhằm chủ động nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án; Sở Xây dựng cần điều hành công bố giá các loại vật liệu xây dựng cần kịp thời và sát với giá thị trường hơn. Các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, xem xét gia hạn thời gian đối với các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu nguồn cung vật liệu. Ngoài ra, các nhà thầu mong muốn cơ quan có thẩm quyền kiến nghị Chính phủ có giải pháp vĩ mô nhằm ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

NGUYỄN THỜI